



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ที่ ๒๐๗๑ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรมักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เพื่อให้การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการบริหารงานกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรมักศึกษาคณะครุศาสตร์ ดังนี้

๑. อาจารย์ที่ปรึกษา ทำหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือแก่คณะกรรมการสโมสรมักศึกษา ด้านการวางแผน กำหนดกิจกรรม การดำเนินการ ควบคุม การดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐกานต์	ปิ่นแก้ว	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วัฒน	บัวกนก	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์รัตน์	รินแสงปิ่น	กรรมการ
อาจารย์ณัฐ	รัตนศิริณิขกุล	กรรมการ
อาจารย์กิตติยา	ปลอดแก้ว	กรรมการ
อาจารย์พงศวัชร	พองกันทา	กรรมการ
อาจารย์วิไลวรรณ	กลิ่นถาวร	กรรมการ
อาจารย์มนตา	รัตนจันทร์	กรรมการ
อาจารย์เบญจมาศ	พุทธิมา	กรรมการ
อาจารย์วิศอาธร	ทนุกิจ	กรรมการ
อาจารย์สุวรรณี	เครือพิ่ง	กรรมการ
อาจารย์ธิดารัตน์	ผมงาม	กรรมการ
อาจารย์ปรมินทร์	วงศ์คำสิงห์	กรรมการ
อาจารย์สุธาสินี	ยันตรวัฒนา	กรรมการ
อาจารย์ปณิสรา	จันทร์पालะ	กรรมการ
อาจารย์อภิรดี	จิ้นคร้าม	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวดวงฤดี	สนิทนวน	ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. คณะกรรมการสโมสรมักศึกษาฝ่ายอำนวยการ ทำหน้าที่ เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาบัณฑิตอันพึงประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ

นายไพศาล	จันติ	นายกสโมสรมักศึกษาคณะครุศาสตร์
นายชัยยุทธ	ตระกูลรุ่งอำไพ	รองนายกสโมสรมหาวิทยาลัย
นายปิยวัฒน์	นันทะสี	รองนายกสโมสรมหาวิทยาลัยบริหารและแผน
นายอรรถชัย	ระอ้วน	รองนายกสโมสรมหาวิทยาลัยกิจการนักศึกษา
นางสาวพิมพ์พิกา	สิงห์กำ	รองนายกสโมสรมหาวิทยาลัยวิชาการและงบประมาณ
นายชิตีธรรม์	ปานติระระชี	รองนายกสโมสรมหาวิทยาลัยพัฒนาและบริหารทั่วไป
นางสาวชฎารัตน์	พุทธา	รองนายกสโมสรมหาวิทยาลัยสื่อสารและวัฒนธรรม
นางสาวนฤพร	เป็กเตปิน	เลขานุการ

๓. คณะกรรมการที่ปรึกษาสโมสรมักศึกษา ทำหน้าที่ ให้คำปรึกษาด้านการวางแผน การดำเนินการ ตลอดจนดูแลติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสโมสรมักศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายदनชัย	วุฒิสเน	ประธานกรรมการ
นายศุภกร	อิทธิสุนทร	รองประธานกรรมการ
นายวันเฉลิม	สารอินทร์	กรรมการ
นายจักรพันธ์	นะแยง	กรรมการ
นายภัทร	ตันแก้ว	กรรมการ
นายชานูวัฒน์	เต็งแย้ม	กรรมการและเลขานุการ

๔. คณะกรรมการเหรียญกิตติบัตร ทำหน้าที่ จัดทำบัญชี ตรวจสอบงบประมาณและทำบันทึกการเงิน

นายไพศาล	จันติ	ประธานกรรมการ
นางสาวรุ่งทิวา	เหมยลิน	เหรียญกิตติบัตร
นางสาวพิมพ์พิกา	สิงห์กำ	กรรมการและเลขานุการ

๕. คณะกรรมการฝ่ายบริหารและแผน ทำหน้าที่ วางแผนและแนวทาง กำหนดกิจกรรมและประสานงาน

นายปิยวัฒน์	นันทะสี	ประธานกรรมการ
นางสาวเกวลิน	พรมโย	กรรมการ
นางสาวปรีชาติ	ยันตรวัฒนา	กรรมการ
นางสาวอรจิรา	ตันมา	กรรมการ
นายคณัสนนท์	พรมเพชร	กรรมการ
นายพิรุณรัตน์	แสงข้าง	กรรมการ
นายนฤเบศ	เป็นบุญ	กรรมการ
นางสาวศุภนุช	ฉานชีวินสุข	กรรมการ
นางสาวขวัญฤดี	ยานะ	กรรมการ
นายสมพล	แช่มมา	กรรมการและเลขานุการ

๕. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ทำหน้าที่ ดูแลบริหารกิจกรรมของนักศึกษา

นายอรรถชัย	ระอ้วน	ประธานกรรมการ
นายปิยะพงศ์	เปี้ยดอก	กรรมการ
นางสาววรรดา	สิงห์เชื้อ	กรรมการ
นางสาวจันทรา	รัชพลธานี	กรรมการ
นางสาวสุวิมล	ตาหล้า	กรรมการ
นางสาวอินทุภา	กุมารแก้ว	กรรมการ
นายวิทวัส	วงศ์ชัตนนท์	กรรมการ
นายภัทรกร	ใจคำ	กรรมการ
นายวีระพล	ถาด้อย	กรรมการ
นายกิตติกรณ์	ถิ่นขาว	กรรมการ
นางสาวเพ็ญพร	โทะะเปี้ย	กรรมการ
นายธีรพันธ์	ฉัตรนาชัย	กรรมการและเลขานุการ

๖. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและงบประมาณ ทำหน้าที่ งานทะเบียน จัดเตรียมหนังสือหรือเอกสาร

ต่างและตรวจสอบงบประมาณ

นางสาวพิมพ์ิกา	สิงห์กำ	ประธานกรรมการ
นางสาวรุ่งอรุณ	อ้วนสูง	กรรมการ
นางสาวศศิวิมล	ปู่โก	กรรมการ
นางสาวศศิณ	ทักษิณกำเนิด	กรรมการ
นางสาวมาลัย	อุ้นถิ่น	กรรมการ
นางสาวหทัยา	โกลาเพ็ง	กรรมการ
นางสาวณัฐวรรณ	จันต๊ะวงศ์	กรรมการ
นางสาวศิริพร	วิมานนที	กรรมการ
นางสาวธัญญารัตน์	ศรีธิวงศ์	กรรมการ
นางสาวญาณิศา	ยะมา	กรรมการ
นางสาวพัชราภา	ยารังสี	กรรมการ
นางสาวศุภนุชชะ	ฉานชีวินสุข	กรรมการ
นายวัชรวิชัย	รอดดี	กรรมการ
นายจิรวัดณ์	สุทะ	กรรมการ
นายกฤษณะ	ติ่น้อย	กรรมการ
นางสาวอำภาพร	พจน์พนาเลิศ	กรรมการ
นางสาววรรณพร	ยิ้มสว่าง	กรรมการและเลขานุการ

๗. คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารและวัฒนธรรม ทำหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงาน กำกับดูแล งานพิธีการ และกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม

นางสาวชฎารัตน์	พุทธา	ประธานกรรมการ
นางสาวตรังศรี	ไพบุลย์วัชรภรณ์	กรรมการ
นางสาวปาริชานันท์	พันธุ์แพง	กรรมการ
นางสาวพรณิการ์	เทพปัญญา	กรรมการ
นางสาวณิขมน	จาดจิ้น	กรรมการ
นางสาวชลธิ์	สิงห์แก้ว	กรรมการ
นางสาวฐาปณี	สิทธิกัน	กรรมการ
นางสาวฟ้ารุ่ง	นุดวงแก้ว	กรรมการ
นางสาวธัญชนก	บุญเกิด	กรรมการ
นายสมิท	ชูตั้งตัน	กรรมการ
นายสันติพงษ์	ปุดอก	กรรมการ
นายณัฐวัฒน์	แก้วสัก	กรรมการและเลขานุการ

๘. คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและบริหารทั่วไป ทำหน้าที่ จัดเตรียมและควบคุมดูแลงาน โสตทัศนูปกรณ์ งานอาคารสถานที่ งานพัสดุและบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์

นายชิตติสรรค์	ปานตะระชัย	ประธานกรรมการ
นางสาววิภาดา	จริยา	กรรมการ
นายประกายกาล	ประสานสุข	กรรมการ
นายวรเมธ	สะอาดจิตต์	กรรมการ
นางสาวพรกมล	สุขโทธิ	กรรมการ
นางสาวนาราภัทร	จันเสาร์	กรรมการ
นางสาวจริยา	ชื่นมาธูสร	กรรมการ
นายมานพ	รอดเย็น	กรรมการ
นางสาวแขนภา	อันเสน	กรรมการ
นางสาวเนตรนภา	ศรีสมบุรณ์	กรรมการ
นางสาวปราณี	คงศรีศิริ	กรรมการ
นางสาวมัชฌิมา	สัมโย	กรรมการ
นางสาวบุษบา	นิภัทเจน	กรรมการ
นายครรชิต	ตีบแสน	กรรมการ
นางสาวโสภิตา	ใจกล้า	กรรมการ
นางสาววิศรา	ใจคำ	กรรมการ
นางสาวบุญรัตน์	กันเอี้ยง	กรรมการ
นายกิตติพันธุ์	มาตรมนตรี	กรรมการ
นายชลธิศ	ไพฑูรย์	กรรมการ
นางสาวสุภาวดี	ยะตัน	กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งทุกท่าน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง